

Số: 58 BC/TĐTN-SGDĐT

Tây Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

V/v đánh giá chương trình phối hợp tổ chức hoạt động giữa Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh năm học 2019-2020

Thực hiện Chương trình liên tịch số 42/CTLT-TĐTN-SGD&ĐT, ngày 14/10/2019 về phối hợp hoạt động giữa Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh năm học 2019- 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO:

Trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế của địa phương, Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã xây dựng Chương trình liên tịch, trong đó đề ra cụ thể các nội dung phối hợp, phân công trách nhiệm của mỗi bên và xây dựng bảng tổng hợp các hoạt động cấp tỉnh trong năm học và thời gian thực hiện. Tại hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019 vào tháng 8/2019 đã dành nhiều thời gian để các đơn vị cùng thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa hai ngành.

Bên cạnh chương trình phối hợp năm học 2019-2020, hai ngành còn ký kết các văn bản cụ thể triển khai các nội dung như: Công văn hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “*Kế hoạch nhỏ*”; thông báo chiêu sinh lớp tập huấn phụ trách Đội nâng cao, phụ trách Đội mới, lớp chỉ huy Đội Kim Đồng và lớp cán bộ Đoàn trường học “*Trần Văn Ôn – Khóa 40*” năm học 2019- 2020; kế hoạch liên tịch tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020.

Chỉ đạo 9/9 huyện, thị, thành phố ký kết chương trình phối hợp giữa Phòng Giáo dục & Đào tạo với Đoàn thanh niên, đảm bảo thống nhất, tránh chồng chéo trong triển khai hoạt động dành cho thiếu nhi; tiến hành rà soát và thay thế các giáo viên - Tổng phụ trách Đội không đáp ứng yêu cầu công tác, đồng thời, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường phân công hợp lý nhiệm vụ, tạo cơ hội để giáo viên làm Tổng phụ trách Đội an tâm và đầu tư có chất lượng cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội.

Ngoài ra, hai ngành còn thường xuyên thông tin, trao đổi kịp thời các vấn đề liên quan, vì vậy công tác phối hợp được chặt chẽ và đạt kết quả khả quan.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

1/ Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng văn hóa học đường; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên trẻ:

Trong năm học, Đoàn trường và Liên đội đã dành các tiết ngoại khóa, giờ sinh hoạt đầu tuần để tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; văn hóa học đường, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; phòng chống các nguy

cơ tội phạm trong thanh thiếu nhi; các chủ trương mới liên quan đến học sinh, sinh viên thông qua các hình thức “*Mỗi tuần một câu chuyện*”, “*Mỗi tuần một cuộc thi*”, hội thi “*Rung chuông vàng*”, diễn đàn thanh niên theo chủ đề, bản tin đoàn trường, banner cổ động, qua đội phát thanh măng non, tiểu phẩm tuyên truyền, thi báo tường, vẽ tranh, biểu diễn văn nghệ, nói chuyện truyền thống, về nguồn, Đi tìm địa chỉ đỏ, các hội thi “*Em yêu lịch sử Việt Nam*”, kết quả tổ chức được **799** cuộc, với hơn **275.567** lượt học sinh tham gia.

Triển khai và đẩy mạnh phong trào “*Sinh viên 5 tốt*” đối với khối cao đẳng; “*Học sinh 3 rèn luyện*” với khối trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; “*Phong trào học sinh 3 tốt*” với khối trung học phổ thông và TTGDTX, công khai các tiêu chuẩn của các danh hiệu, tiến hành bình xét và tuyên dương cấp trường. Riêng phong trào “*Học sinh 3 tốt*” và phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*” ngay khi có Hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng tiêu chí danh hiệu cấp tỉnh và triển khai đến 100% Đoàn trường Trung cấp, THPT, TTGDNN-GDTX. Kết quả trong năm học, các cơ sở đã tuyên dương **2,221** danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*”, **75** danh hiệu “*Học sinh 3 rèn luyện*” và **33** danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” cấp trường. Riêng cấp tỉnh tổ chức tuyên dương trong tháng 9/2019.

Các trường thực hiện ít nhất 2 lần/ một năm “*Tuần sinh hoạt công dân-học sinh, sinh viên*” để tập trung thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề xã hội cần định hướng, an ninh quốc phòng cho học sinh, sinh viên. 100% Đoàn trường thành lập tổ thăm dò dư luận học sinh, sinh viên trong đó có đại diện BCH Đoàn trường là tổ trưởng để nắm bắt tư tưởng, dư luận của học sinh, sinh viên để kịp thời định hướng và vận động theo hướng chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Cuộc vận động “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy*” tiếp tục được Hội đồng Đội các huyện, thành phố chú trọng đầu tư, vừa kết hợp giữa việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, vừa tổ chức thực hiện bằng những biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực gắn với phong trào “*Nói lời hay - Làm việc tốt*” như: Mô hình “*Ghế đá sân trường*” nhằm ghi lại những lời dạy của Bác, chương trình quà tặng âm nhạc chủ đề “*Những ca khúc hát về Bác*, duy trì mô hình “*Làm theo lời Bác, hái hoa kiến thức thi đua học tập*”, mô hình “*Tích cực học tập thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy*” và “*Hoa thơm phong trào đội*”. Kết quả trong năm học, 100% Liên đội tổ chức tuyên dương **52.097** Cháu ngoan Bác Hồ. 100% Liên đội tổ chức Lễ chào cơ đầu tuần theo Nghi thức của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

100% Đoàn trường tham mưu và phối hợp tổ chức chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*”; 100% Liên đội tổ chức “*Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam*” trong đó chủ đề giao lưu gắn với nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của năm học của Đoàn, Hội, Đội. Qua chương trình, các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp thêm nhiều động lực để tiếp tục vươn lên trong học tập và theo đuổi ước mơ của mình. Kết quả, trong năm học đã giao lưu với hơn **264** gương, qua đó trao **1.504** suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí là **trên 01** tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Đoàn trường thực hiện mẫu sổ rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019-2022 với 5 tiêu chí cụ thể. Kết quả 100% các Đoàn trường đã triển khai thực hiện theo mẫu sổ mới này.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong HSSV được các Đoàn trường quan tâm chỉ đạo, xử lý kịp thời, các hình thức nắm thông tin, dư luận xã hội, nhu cầu nguyện vọng của HSSV được quan tâm. Chỉ đạo thành lập tổ Thẩm dò dư luận tại các trường THPT, TTGD TX, trung cấp và cao đẳng đạt 100%.

Từ tháng 8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 10 chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực đạo đức lối sống, tâm lý học đường, sức khỏe học đường, định hướng nghề nghiệp, định hướng sử dụng và khai thác hiệu quả mạng xã hội... Kết quả đã thực hiện được 06/10 chuyên đề đề ra do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2/ Xây dựng môi trường để học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên trẻ nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy, công tác:

Phối hợp triển khai các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, thiết kế mô hình sinh hoạt chi đoàn, đề xuất sáng kiến kinh nghiệm vào hoạt động dạy và học. Tổ chức các hội nghị nghiên cứu khoa học, cuộc thi Olympic, hoạt động khởi nghiệp, thi tay nghề, CLB sở thích tiếp tục phát triển mạnh, có sự đổi mới về hình thức, chất lượng được nâng cao tạo môi trường thuận lợi cho HSSV học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi tri thức phục vụ tốt cho việc học tập, nghiên cứu của bản thân. Có hình thức bình xét và tuyên dương các điển hình tiêu biểu; trao giải thưởng, học bổng dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên, tổng phụ trách Đội.

Phối hợp tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp trong năm học; chăm lo cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; củng cố các đội xung kích chữ thập đỏ; tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động về công tác hiến máu nhân đạo.

Các liên đội thường xuyên tổ chức “Ngày hội đọc”, chương trình “*Học cùng người giỏi*”, “*Trạng nguyên nhỏ tuổi*”. Các Đoàn trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học thông qua hội thi “*Vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn*”, các “*Diễn đàn học tập*”, hội thi “*Khoa học vui*”, phong trào “*Trang vở yêu thương*” ... qua các hoạt động trên góp phần tạo ý thức tự giác trong học tập, nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, sinh viên.

Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hình thành kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi như: “*Học làm người nông dân*”, “*Học làm người có ích*”, “*Một ngày tự lập*”, “*Tập huấn phòng cháy chữa cháy*”, “*Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì*”, ...qua chương trình giúp các em trải nghiệm thực tế, lao động rèn tính tự lập, yêu quý giá trị của lao động, đây là cách làm nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em đội viên. Bên cạnh đó các huyện, thành đoàn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, diễn đàn, các hoạt động phong trào, kết quả mở **48** lớp bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho **9.939** lượt học sinh, sinh viên tham gia, một số Đoàn trường thành lập và duy trì tốt CLB kỹ năng như: THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Hoàng Lê Kha, THPT Tây Ninh, THPT Lý Thường Kiệt,... cấp tỉnh duy trì tốt hoạt động CLB Trần Văn Ôn.

Cấp tỉnh chỉ đạo 9/9 huyện, thị, thành phố tổ chức trại hè ở cấp huyện. Thông qua chương trình đã góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho các em thiếu nhi, đồng thời tạo được sân chơi bổ ích, thiết thực giúp các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Các diễn đàn xoay quanh các vấn đề về văn hóa học đường cũng được các liên đội, đoàn trường quan tâm tổ chức thu hút học sinh tham gia như: tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về "*Tâm lý tuổi dậy thì*", "*Tâm sự tuổi Teen*", "*Diễn đàn thiếu nhi với các mối quan hệ học đường*... nhằm trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, những thay đổi về cơ thể, tâm sinh lý tuổi dậy thì, tình yêu, tình bạn trong sáng, thông qua các hoạt động do cán bộ Đoàn, Đội tư vấn, định hướng cho các em những phương pháp chăm sóc sức khỏe bản thân, định hướng tâm lý tình cảm tuổi mới lớn.

Các hoạt động tình nguyện được thực hiện như: "*Ngày chủ nhật xanh*"; "*Thứ bảy tình nguyện*", "*Khăn hồng tình nguyện*" mỗi trường phổ thông nhận chăm sóc, bảo vệ ít nhất một di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng tại địa phương; các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức tình nguyện vừa sức cho đội viên. Kết quả tổ chức được **2.105** cuộc với hơn **27.560** lượt học sinh tham gia; các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng thành lập đội hình tình nguyện chuyên tham gia hoạt động tại các xã biên giới, khó khăn trong chiến dịch "*Hoa Phượng đỏ*" và "*Mùa hè xanh*".

Ngoài ra, Tỉnh đoàn chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc ký kết kế hoạch liên tịch triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi, tại mỗi điểm tổ chức thi tuyển sinh 10, điểm bố trí thi THPT quốc gia; các huyện, thành đoàn phối hợp nhà trường nơi đó tổ chức ít nhất 1 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Thực hiện các phần việc như: nấu các suất cơm miễn phí, hỗ trợ xe đưa rước, tìm chỗ nghỉ trưa cho thí sinh và người nhà, phân luồng giao thông, phát nước, sữa...

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tập thể cho HSSV, tổ chức và hướng dẫn các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đổi mới nội dung sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội thông qua đó giúp HSSV phát triển toàn diện cả thể chất, tinh thần và kỹ năng thực hành xã hội. Nắm bắt được nhu cầu vui chơi, giải trí các em học sinh, trong năm qua Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đoàn trường và liên đội tập hợp học sinh, sinh viên thông qua hình thức câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, phong trào nhảy dân vũ được luân phiên thay đổi vào các tiết thể dục giữa giờ góp phần tạo không khí vui tươi, thu hút học sinh tham gia nhiều hơn.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động ngoại khóa được các trường thường xuyên tổ chức. Duy trì và phát huy các hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải thi đấu TDTT. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, vui chơi, giải trí được tăng cường góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*" một cách hiệu quả, thiết thực.

3/ Tăng cường quan tâm, tạo thuận lợi về cơ chế, chủ trương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Đoàn thanh niên và nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ; nhiệt tình của cán bộ Đoàn, Hội, Đội trường học:

100% Nhà trường triển khai thực hiện đúng tinh thần Quyết định 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Trong năm, Tỉnh đoàn ký kết thông báo liên tịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo mở 4 lớp tập huấn dành cho các đối tượng: phụ trách Đội mới, phụ trách Đội nâng cao, cán bộ Đoàn trường học "TRẦN VĂN ON – Khóa 40" năm học 2019– 2020 và cán bộ chỉ huy đội Kim Đồng khóa 6. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, Đội trường học.

Đầu năm học, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học, Ban Chấp hành Đoàn trường, Liên đội thực hiện chương trình công tác Đoàn, Đội năm học 2019-2020, về Đại hội Đoàn, Đại hội Liên đội, về quy hoạch cán bộ Đoàn, Đội chủ chốt, xác định kinh phí, điều kiện đảm bảo. Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên làm việc với Ban chấp hành Đoàn trường, Liên đội đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nghe báo cáo tình hình sinh viên, học sinh và những kiến nghị, đề xuất của Đoàn, Hội, Đội.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1/ Mặt được:

Công tác phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo ngày càng chặt chẽ và cụ thể hơn, có sự chỉ đạo thống nhất, tạo thuận lợi cho các cấp thực hiện.

Cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường được quan tâm tập huấn nghiệp vụ, được tạo điều kiện hơn về thời gian và kinh phí hoạt động.

Các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ học sinh - sinh viên học tập tốt, rèn luyện kỹ năng sống, các hoạt động sáng tạo trẻ được phát huy.

2/ Mặt hạn chế, tồn tại:

Sinh hoạt chi Đoàn ở các trường phổ thông có lúc, có nơi chưa chú trọng chất lượng và chưa có sự đổi mới nội dung sinh hoạt.

Công tác bàn giao, tiếp nhận học sinh về tham gia sinh hoạt hè ở một số địa phương còn chậm so với kế hoạch, việc đánh giá nhận xét đoàn viên, học sinh tham gia sinh hoạt hè chưa sát, còn nể nang.

IV. ĐỀ XUẤT: Không



Nơi nhận:

- HĐĐ TW;
- Ban TNTH, VPI, VPII TW Đoàn;
- TTĐ;
- Sở GD&ĐT;
- Các huyện, thành Đoàn;
- Đoàn trường trực thuộc;
- Lưu VT, Ban TTNTH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



Nguyễn Tiến Tân